

แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตรกร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	ศพก.หลัก	หมู่ 8 ตำบลลกเจา	ติดตามการรณรงค์งดเผาวัสดุทางการเกษตร	เกิดปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร	จัดอบรมสร้างการรับรู้ การงดเผาต่อข้าง	ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นข้อเสียของการเผาวัสดุทางการเกษตร
	ศพก.เครือข่าย	หมู่ 2 ตำบลบางหลวง	สาธิตการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์	เกษตรกรที่สนใจใช้มีน้อย	เลือกเกษตรกรต้นแบบ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แสดงผลของการนำสารไปใช้	ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นข้อดีของการนำสารไปใช้
	แปลงใหญ่	หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า	ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวฤดูนาปี	เกษตรกรไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำงาน	ประสานงานกับชลประทาน	ควรใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุไม่เกิน 110 วันเพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 1-5 ตำบลบางบาล	แนะนำเกษตรกรทำกิจกรรมการเกษตร ปลูกพืชให้หลากหลายมากขึ้น	พื้นที่การดำเนินการมีขนาดเล็ก	แนะนำให้เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทำกิจกรรมหลุมพอเพียง
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม	แนะนำเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายมากขึ้น	เกษตรกรมีภารกิจเยอะ	ให้คำแนะนำเกษตรกรทำการเกษตรตามหลักตลาดนำการผลิต	เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มยุวเกษตรกร	หมู่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม	ติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกร	พื้นที่ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ไม่เพียงพอ	ย้ายบางกิจกรรมที่ใช้พื้นที่เยอะ ไปดำเนินกิจกรรมที่ ศพก.เครือข่ายในพื้นที่	ปัจจัยการผลิตควรมาในช่วงที่ต้องการและควรให้ตามความต้องการของกลุ่ม
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	หมู่ 8 ตำบลลกเจา	ติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย	เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์	ควรหาจุดจำหน่ายเพิ่ม เพื่อรองรับสินค้าในพื้นที่
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 6,8 ตำบลไทรน้อย	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการเก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ	หมู่ 2,6 ตำบลวัดตะกู	ติดตามงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย	เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์	ควรหาจุดจำหน่ายเพิ่ม เพื่อรองรับสินค้าในพื้นที่
	อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	หมู่ 1-10 ตำบลมหาพราหมณ์	เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	แนะนำการใช้งาน FARM BOOK เกษตรกรส่วนใหญ่อายุเยอะ และไม่มี Smart phone	ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ให้อาสาสมัครเกษตรกรเป็นแกนหลักในการขึ้นทะเบียน	ควรมีการประชาสัมพันธ์เกษตรกร รวมถึงลูกหลานเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Farmbook
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	หมู่ 8 ตำบลลกเจา	แนะนำสถานที่จำหน่ายสินค้า	เวลาออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่ขายได้น้อย	สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น	หาสินค้าเครือข่าย
งานปกติ	แผนธุรกิจเกษตรกรของเกษตรกร	ทุกหมู่บ้าน	ติดตามการปลูกข้าวเพื่อผลิเวลา	เกษตรกรขาดแคลนน้ำ	ประสานชลประทานแก้ปัญหา	ควรวางแผนการจัดการน้ำ
	งานส่งเสริมด้านพืช	ทุกหมู่บ้าน	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวพืชอื่น	เกษตรกรปลูกพืชไม่พร้อมกัน	ประชาสัมพันธ์	ชลประทานควรปล่อยน้ำให้เพียงพอต่อการทำงาน
	งานทะเบียนเกษตรกร	ทุกหมู่บ้าน	รับแบบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 50 %	เกษตรกรเริ่มทำนาจึงไม่มาปรับปรุงทะเบียน	ไปรับขึ้นในพื้นที่อีกครั้ง	ให้ออม. ประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์)
ตำแหน่ง เกษตรอำเภอบางบาล

